



สมาคมผู้บ่มผู้เพาะ ปลูกและผู้ค้าใบยาสูบ



สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์  
จังหวัดสุโขทัย



วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561

เรื่อง ขอเสนอให้ปลดผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย

เรียน ประธานกรรมการอำนวยการการยาสูบแห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน กรรมการอำนวยการการยาสูบแห่งประเทศไทย

เนื่องจาก การยาสูบแห่งประเทศไทยประสบวิกฤตอย่างรุนแรง ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จนอาจจะทำให้องค์กรนี้ต้องล่มสลายลงไป อีกทั้งยังสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ และสร้างความเดือดร้อนให้กับอุตสาหกรรมยาสูบไทยทั้งหมด

ทางภาคยาสูบแห่งประเทศไทยมีความเห็นว่า ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยไม่มีความสามารถเพียงพอในการที่จะแก้วิกฤตครั้งนี้ โดยขอชี้แจงเหตุผลต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยขาดธรรมาภิบาลที่แจ้งไว้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของการยาสูบแห่งประเทศไทย และไม่สนองนโยบายของรัฐ ที่จะต้องดูแลเกษตรกรยาสูบให้มีอาชีพ และความเป็นอยู่ที่ดี จากการประกาศงดรับซื้อใบยา ฤดูกาล 61/62 และต่อเนื่องไปอีกนั้น ทำให้เกษตรกรชาวไร่ยาสูบต้องสูญเสียอาชีพ และมีหนี้สิน
2. ไม่ให้ความสำคัญกับยาสูบไทย แต่ได้มีการไปลงนามกับบริษัทยาสูบต่างประเทศที่จะนำเข้าบุหรี่ ซึ่งไม่ได้ใช้ใบยาสูบไทยเข้ามาขายในประเทศไทย ทั้งๆที่การยาสูบก็มีปัญหากับยอดขายที่ลดลงมากอยู่แล้ว
3. ในขณะที่มีการร่าง พ.ร.บ.สรรพสามิต ตั้งแต่ปี 2558-2559 เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งในขณะนั้น ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานยาสูบไม่ได้ส่งข้อมูลให้ชาวไร่ยาสูบได้รับทราบถึงข้อมูล พ.ร.บ.สรรพสามิตฉบับนี้เลย เมื่อประกาศ พ.ร.บ.สรรพสามิต ในเดือน กันยายน 2560 ยอดขายบุหรี่ไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ว่าการการยาสูบก็ไม่ได้แก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ ไม่มีแผนธุรกิจรองรับแต่อย่างใด ทำให้เกษตรกรชาวไร่ยาสูบได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
4. ในขณะที่การยาสูบแห่งประเทศไทย มีปัญหาเกี่ยวกับยอดขายที่ลดลงอยู่ในขั้นวิกฤต ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กลับไม่มีแผนการอย่างเป็นรูปธรรมที่จะพลิกฟื้นวิกฤตนี้ได้
5. ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยมีทัศนคติที่ไม่ดีกับชาวไร่ยาสูบ ไม่เห็นความสำคัญ และไม่สื่อสารกับชาวไร่ยาสูบ ทางภาคยาสูบได้เคยทำจดหมายขอเข้าพบเพื่อแก้ไขวิกฤตนี้หลายครั้ง แต่ก็ปฏิเสธที่จะให้เข้าพบ
6. ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยไม่สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ทั้งในระดับองค์กร ระดับกรม และระดับกระทรวง ทำให้การยาสูบแห่งประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาในวิกฤตครั้งนี้ได้
7. ในขณะที่ธุรกิจหลักประสบปัญหา กลับใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นจำนวนมากไปกับธุรกิจที่ยังมองไม่เห็นอนาคต เช่น การปลูกกล้วยง



สมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบ



สมาคมชาวไร่อายุสูบเบอร์เลย์  
จังหวัดสุโขทัย



ทางภาคีชาวไร่อายุสูบเห็นว่าถ้าผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ยังดำรงตำแหน่งต่อไปจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทย  
เสียหาย และทำให้ธุรกิจยาสูบต้องล่มสลายไปในที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายสุธี ชวชาติ

นายกสมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบ ลำปาง

นายสงกรานต์ ภัคดีจิตร

นายกสมาคมชาวไร่อายุสูบเบอร์เลย์ เพชรบูรณ์

นายสุครีพ บุญซุ่ม

นายกสมาคมชาวไร่อายุสูบเบอร์เลย์ สุโขทัย

นายสัน ทารสุโพธิ์

ประธานเครือข่ายชาวไร่อายุสูบ ภาคอีสาน

นายสุพรรณ โกศล

ประธานชมรมชาวไร่อายุสูบสามัคคี นครพนม บึงกาฬ

นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์

ประธานชมรมชาวไร่บ่มเอง เชียงราย

นายอรุณ โพธิตา

สมาคมพัฒนาชาวไร่บ่มเอง เชียงใหม่

นายล้วน ร่องแก้ว

ประธานชมรมชาวไร่บ่มเอง แพร่